

**CÔNG DIỄN VÀ TRAO GIẢI HỘI THI...**

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 23/3, liên ngành Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công diễn và trao giải hội thi tiếng hát dân ca học sinh phổ thông tỉnh Thái Bình lần thứ II năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh

ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Có 10 tiết mục được chọn để công diễn từ 21 tiết mục tham gia hội thi tiếng hát dân ca học sinh phổ thông cấp tỉnh (tổ chức ngày 17/3) của các

em học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT ở các huyện, thành phố. Trong đó có nhiều tiết mục hát chèo lời cổ. Nhiều tiết mục được đầu tư về trang phục, được dàn dựng công phu, đem đến cho hội thi sự tươi mới, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Hội thi tiếng hát dân ca học

sinh phổ thông được tổ chức thường niên nhằm phát hiện nhân tố mới và ươm mầm tài năng trẻ, nâng cao hát dân ca trong học sinh phổ thông, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó bồi dưỡng nét đẹp văn hóa, định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ biết trân trọng, yêu mến các làn điệu chèo cổ truyền thống của Thái Bình.

Tại chương trình, ban tổ

chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 14 tiết mục xuất sắc; thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia hội thi; trao học bổng là khóa đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu hát dân ca cho các thí sinh đạt giải và thí sinh có triển vọng. Nhân dịp này, ban tổ chức và các nhà tài trợ trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

**PHƯƠNG ANH**

**GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ...**

(Tiếp theo trang 1)

thời gian diễn ra lễ hội, khi du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái; việc mở rộng và tôn tạo các di tích lịch sử cấp tỉnh; thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; thực trạng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng của các di tích...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu trong buổi giám sát để hoàn thiện báo cáo và làm tốt công tác quản lý di tích. Việc bảo tồn các di tích cấp tỉnh cần được chú trọng, nhất là đối với những hiện vật lịch sử đã xuống cấp thì cần có không gian trưng bày và bảo tồn riêng; quá trình tôn tạo các di tích cần bảo đảm đúng kế hoạch đã được các cấp chính quyền phê duyệt; chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của các di tích để người dân và du khách thập phương hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi di tích, từ đó nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác giữ gìn và bảo vệ các di tích trên địa bàn.

**MÍT TINH HƯỞNG ỨNG...**

(Tiếp theo trang 1)

lao kháng thuốc, lao phổi dương tính tái phát chiếm 6%. Nhìn chung, bệnh nhân lao ở Thái Bình đang có xu hướng giảm so với các năm trước, đặc biệt bệnh nhân lao kháng thuốc năm 2017 là 42%. Tổng số bệnh nhân điều trị khỏi có bằng chứng vi khuẩn học đạt 90%, tỷ lệ điều trị thành công chung đạt 95%.

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Chỉ đạo chiến lược phòng, chống lao tỉnh ghi nhận đóng góp và biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống lao từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, công tác chống lao của tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, công tác phối hợp trong hoạt động vẫn còn hạn chế. Sự hợp tác để phát hiện lao trẻ em từ tỉnh đến huyện chưa được thường xuyên. Chính quyền các cấp, đoàn thể, cộng đồng còn chưa quan tâm đúng mức về công tác phòng, chống lao. Do mật độ dân số cao, thu nhập của người dân thấp, thiếu việc làm dẫn đến tình trạng di dân theo mùa vụ cao, đây là những nguyên nhân gián tiếp làm gia tăng bệnh nhân lao. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống lao và toàn ngành Y tế, các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân hãy chủ động, tích cực phòng, chống lao vì sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi tổ chức hãy hành động phòng, chống lao, chiến thắng bệnh lao, chiến thắng đói nghèo, phát hiện sớm và điều trị sớm bệnh lao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

**ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN...**

(Tiếp theo trang 1)

công đoàn chuyên trách được bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; 90% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh, trong đó có 35% đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 25 đồng chí, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

**HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 3**

(Tiếp theo trang 1)

Việt Nam. Trong đó, đi sâu nhấn mạnh một số nội dung như: vị trí, vai trò của biển, đảo; vai trò của biển Đông với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Việt Nam; biển Đông và chiến lược của một số nước...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tuyên truyền về những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy thời gian qua. Tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2018: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tuyên truyền về những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội; những sự kiện nổi bật về đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh năm 2017 và những nhiệm vụ lớn năm 2018; tuyên truyền kết quả nổi bật kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, địa phương, cơ sở quý I và nhiệm vụ quý II/2018; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, sử dụng nước sạch... Tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 3/2018.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gồm 4 nội dung: phong cách sống và làm việc của Bác; xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng đã phổ biến định hướng công tác tuyên truyền quý II/2018. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên đến từ các đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp; chi bộ trực thuộc Huyện ủy và các đảng bộ 35 xã, thị trấn; cán bộ tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể của huyện nắm bắt kịp thời thông tin để định hướng dư luận, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018. Đồng thời, thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày nhằm bảo



**Ông Vũ Ngọc Khiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương**

Thái Bình tham gia Giờ trái đất từ năm 2009 đến nay và luôn được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng với sự hưởng ứng tích cực của các sở, ngành, địa phương. Việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả. Năm 2017, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 36,86 triệu kWh, đạt 1,66% tổng sản lượng điện thương phẩm. Năm nay, để hưởng ứng Giờ trái đất đạt kết quả tốt, Sở Công Thương kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện. Cùng với đó, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hàng ngày là việc làm cần thiết để góp phần bảo đảm việc cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



**Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình**

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã có nhiều việc làm thiết thực để hưởng ứng Giờ trái đất năm 2018. Thường xuyên vận động khách hàng thực hiện bằng cách tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong mỗi cơ quan, đơn vị và gia đình. Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với các đoàn thể, đơn vị tổ chức chương trình "Trường học chung tay tiết kiệm điện", "Thắp sáng đường quê"... Hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo đổi bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn compact miễn phí với 28.600 bóng đèn.



**Ông Phan Đình Trọng, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình**

Gia đình tôi luôn nâng cao ý thức sử dụng thiết bị tiết kiệm điện theo khuyến cáo của ngành điện như thay đổi bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn compact. Có ý thức tắt các thiết bị điện không cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Việc gia đình tôi nói riêng, các hộ dân trong toàn tỉnh nói chung cùng tham gia thực hiện Giờ trái đất năm nay sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH**

**QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN**

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Trần Huy Hoàng.  
Căn cứ vào Điều 9, Điều 105, Điều 108; Điều 111 của Luật Phá sản năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/QĐ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  
Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản trị viên là hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;  
Căn cứ hồ sơ vụ án phá sản thụ lý số 01/2017/TLST-PS về việc "Phá sản" ngày 21 tháng 7 năm 2017.  
Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTTPS ngày 22 tháng 8 năm 2017 đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú. Địa chỉ thôn Hà Nguyễn, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.  
Căn cứ vào Thông báo về việc phá sản Công ty Cổ phần Hồng Phú theo thủ tục rút gọn số 01/2018/TB-TTRG ngày 12 tháng 02 năm 2018.  
Xét thấy: Công ty Cổ phần Hồng Phú mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản và Công ty Cổ phần Hồng Phú không còn tài sản để thực hiện phương án phân chia tài sản.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1000267781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, đăng ký lần đầu số 0803000021, ngày 26/9/2001. Địa chỉ thôn Hà Nguyễn, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
- Chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần Hồng Phú; đình chỉ giao dịch liên quan đến Công ty Cổ phần Hồng Phú.
- Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tình lãi đối với Công ty Cổ phần Hồng Phú kể từ ngày 13/3/2018;

**Danh sách chủ nợ của Công ty Cổ phần Hồng Phú**

Số TT (1)	Họ và tên (2)	Địa chỉ (3)	Căn cước (4)	Số nợ (5)				Tổng nợ (6)	
				Nợ đến hạn		Nợ chưa đến hạn			Lãi
				Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm	Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm		
1	Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	100112437		3.389.958.472		4.042.769.227	1.553.795.648	8.986.523.347
2	Chi cục Thuế huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình				160.802,077				160.802.077

**Danh sách người mắc nợ của Công ty Cổ phần Hồng Phú**

Số TT (1)	Họ và tên (2)	Địa chỉ (3)	Quốc tịch (4)	Căn cước (5)	Số nợ (6)				Tổng nợ	
					Nợ đến hạn		Nợ chưa đến hạn			Lãi
					Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm	Nợ có bảo đảm	Nợ không có bảo đảm		

**ĐỒNG HỢP**

**Tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường**

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đồng bộ và Công định số 08/CD-UBND ngày 7/12/2017 về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04 và Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Hợp (Đồng Hưng) đã tích cực vào cuộc. Song đến nay, một số hộ dân sinh sống, buôn bán ven quốc lộ 10 vẫn tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do vậy, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Hợp cần vào cuộc tích cực, trách nhiệm hơn nữa; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, Công định số 08; phân công cán bộ phụ trách các đoạn đường, nếu hộ nào có biểu hiện tái phạm, nhắc nhở, xử lý kịp thời, dứt điểm để Chỉ thị số 04, Công định số 08 không bị rơi vào "lãng quên".

**TRUNG NGHĨA**

Một số hình ảnh về tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại xã Đồng Hợp:

